



Tắm Lòng Của Người Tù

Dương Thịnh

Hắn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt lạnh như tiền, cặp mắt luôn chăm chú nhìn các đội tù đang ngồi chôm hồm trước sân trại, chờ điểm danh, mở cổng đi lao động. Hắn có thân hình cao lớn, vạm vỡ, nước da trắng trẻo trông rất đẹp trai và ít khi thấy hắn cười cũng như không có biểu lộ tình cảm nào trên nét mặt. Nghe nói hắn có đệ tam đẳng huyền đai về Karate, và là một sĩ quan Không Quân.

Hắn làm “Trật-tự-viên trại”, được ban “lãnh đạo Quản giáo” rất tin dùng, vì hắn làm việc rất đặc lực. Nhiệm vụ của hắn là sáng cũng như chiều, đứng trước cổng trại phụ giúp cán bộ trực trại điểm danh tổng số tù nhân đi và về, kiểm soát xem có bất cứ ai mang bất cứ thứ gì ở bên ngoài vào trại hay không. Sau khi các tù nhân đã đi lao động hết, hắn còn có nhiệm vụ đi vòng vòng quanh khu trại, vào các phòng ngủ tù nhân xem xét coi có điều gì khả nghi, có vấn đề gì không ổn cần phải báo cáo lên trên. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn vẫn là theo dõi hành vi của các tù nhân và kiểm tra các đồ thăm nuôi.

Hắn được đặc ân ăn riêng ngủ riêng, ít ai dám tiếp xúc với hắn, mà hắn cũng không muốn tiếp xúc với ai. Nhiều anh em trong binh chủng Không Quân biết hắn, xì xào bàn tán về hắn. Hắn biết, hắn hiểu, nhưng không tỏ thái độ gì hờn giận với họ. Rảnh thì giờ hắn chỉ đọc sách.

Có một lần tôi thấy hắn khóc, khóc nức nở ngon lành như một đứa trẻ như khi bị ai đó giật đi món đồ chơi quý giá của mình mà không thể nào lấy lại được. Đó là một ngày vợ con hắn lên thăm nuôi - cũng trùng với ngày thăm của tôi - Thường ngày trông hắn lạnh lùng bao nhiêu, giờ thì hắn vui tươi bấy nhiêu. Vợ hắn đẹp, sang, quý phái, đối với hắn thật xứng đôi. Quà thăm nuôi của hắn rất nhiều, người đi theo phụ vợ hắn gánh oằn cả vai.

Trong nhóm đợt thăm nuôi hôm đó, có một anh không hiểu vì lý do bức bối, uất ức gì đó đã nhìn vợ hắn, chỉ vào hắn nói như mặt sát:

"Chị không nên cực khổ đi thăm nuôi anh ấy, anh làm trật tự trại, làm ăn ten, đã hại biết bao nhiêu anh em. Đồ ăn chị mang về, cho chó ăn còn có ích hơn."

Hắn tím mặt. Tôi cũng bất mãn, bất nhẫn về thái độ bất lịch sự này, bèn quay qua kẻ phát ngôn bừa bãi:

"Đây là nhà thăm nuôi nơi chốn đông người, anh không nên làm mất mặt người ta như vậy! Hãy ý thức lời nói của mình."

Vợ hắn mắc cỡ cầm tay con kéo ra cửa đi như chạy, không quay đầu trở lại. Quá bất ngờ, hắn chỉ kịp ú ớ nói với theo:

“Em.....con...!!

Những người đi thăm nuôi nhìn kẻ phát ngôn với vẻ khinh rẻ, khó chịu.

Nửa giờ thăm nuôi đã qua, mọi người lục tục xách bao bị theo tên công an bảo vệ đi về hướng trại. Hắn không mang theo thứ gì, chỉ lầm lũi đi theo sau.

Trong khu trại, mọi người thăm nuôi đứng hàng ngang, quà thăm nuôi bày ra trước mặt như bán chợ trời. Tên cán bộ trực trại và hắn đi tới trước mặt từng người bắt giở áo lên, lục túi quần trên dưới coi xem có ai giấu thứ gì không? Lần lượt những gói quà được kiểm soát một cách nhanh chóng. Tôi và anh bạn "vô ý thức" đứng hàng cuối cùng. Quà của tôi chẳng có gì đáng kiểm, chỉ lèo tèo vài gói mì, ít ổ bánh và vài nải chuối. Tên cán bộ cầm cây gậy lật qua lật lại những gói quà của anh bạn bên cạnh và đầu gậy dừng lại trên gói quà đã được gói cẩn thận. Tên cán bộ ra lệnh cho trật tự trại mở ra. Hắn cúi xuống cầm lấy gói quà từ từ mở ra. Tôi nhận thấy anh bạn tù nét mặt có vẻ hốt hoảng, sợ sệt. Tôi đoán chắc bên trong đó có điều gì không ổn đây. Sau khi những lớp giấy báo, ny lông đã được mở ra, Hắn đưa gói đồ trình lên tên cán bộ:

“Báo cáo cán bộ, đây chỉ là lọ mắm ruốc, không có gì khác.”

“Thôi, bỏ đi.” Tên cán bộ nói.

Những người thăm nuôi vội vàng quơ quào những gói quà lăn lóc trên mặt đất bỏ vào bao bị, trở về phòng mình. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn hắn thừa biết rõ: dưới đáy lọ mắm ruốc kia có dấu ít tiền.

Từ ngày đó tôi đã có hơi cảm tình với hắn, và tò mò để ý đến hành động của hắn nhiều hơn.

Trong những trại cải tạo cộng sản, vấn đề bệnh hoạn, đói ăn là lẽ bình thường. Thức ăn không đủ lại bị ảm mốc, hôi hám đầy mùi cứt chuột, cứt gián nên không ai nuốt nổi. Để bảo tồn sự sống, để chống lại cơn đói cồn cào, các tù nhân cải tạo mỗi khi đi lao động bên ngoài đều cào cấu bất cứ cái gì có thể ăn được để nhét vào bụng, ăn ngay tại chỗ hay dấu diếm mang về trại, từ rần, nhái, bù tọc, chuột đến những loại rau cỏ dại, bất cứ thứ gì ăn được là làm tuốt. Những anh em nào may mắn “phục vụ” trong các đội rau xanh thì "chôm chia" ít bầu, bí, mướp, củ khoai, củ mì, rau cải mang về nấu nướng linh tinh. Đồ chôm được, có anh lặn trong lưng quần, bó dưới chân, có anh cắt nhỏ bỏ vào lon gô hay thùng nước. Muốn làm trót lọt được những điều này thật sự không phải dễ dàng, làm sao qua được những cặp mắt cú vọ của những tên “bảo vệ” luôn luôn rình rập, theo dõi như những con diều hâu sốt mồi. Làm sao qua được những bàn tay khám xét của những tên trật tự khi vô công trại. Tôi đã để ý và biết rõ nhiều lần hắn đã tàng lờ coi như không biết, không thấy những gì các tù nhân mang theo vô trại, mặc dù hắn tỏ ra rất hăng say hùng hổ trong việc khám xét này.

Đối với những anh em tù “cải tạo”, hắn là người đáng khinh, đáng ghét, nhưng đối với tôi hắn là người đáng thương. Qua những công việc hắn đã làm trong mấy tháng qua, nhất là sau ngày hắn thăm nuôi cùng một lượt với tôi, tôi nhận thấy hắn thật có tấm lòng tốt. Anh em ghét hắn chẳng qua vì thành kiến, vì khuôn mặt lạnh lùng cùng sự hăng say làm việc của hắn và cho rằng hắn nịnh bợ, báo cáo nhiều, hại nhiều người nên mới được làm công việc này. Thành

thật mà nói chưa ai thấy hấn hại ai bao giờ. Theo tôi tội cán bộ Việt Cộng xử dụng hấn chỉ vì hấn to con, có võ, muốn chơi trò "gây ông đập lưng ông" hoặc chơi kiểu tù trị tù.

Trong hai năm qua có 3 sự kiện mà tôi biết rất rõ (có thể còn nhiều vấn đề khác mà tôi không được biết) có sự giúp đỡ của hấn.

Anh bạn tôi, một người có khí phách ngang tàng, cương trực, không sợ trời, không sợ đất, đã tham gia vào cuộc nổi loạn nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Ngày mùng một Tết Âm lịch anh đã cùng một số người tổ chức một buổi văn nghệ ngoài trời bằng hình thức vừa đàn vừa ca, họ đi tới từng phòng ngủ của tù nhân, kêu gọi mọi người hãy thức dậy nối vòng tay lớn. Từng lớp, từng lớp người nắm tay nhau đi ra khoảng đất trống trước hội trường. Họ ngồi thành vòng tròn, vỗ tay cùng nhau hát những bản nhạc hùng, nhạc xưa. Mở đầu phần văn nghệ là chào quốc kỳ Việt-Nam Cộng-Hòa, vài phút mặc niệm, suy tôn. Rồi sau đó họ say sưa hát, quên ăn, quên đói. Cuộc nổi loạn ngắn ngủi này dù không gây được tiếng vang nào đáng kể, nhưng cũng gây cho các tù nhân một niềm hứng khởi khoan khoái, làm hâm nóng lại bầu nhiệt huyết khi xưa.

Những ngày sau đó, những kẻ chủ chốt xách động cuộc nổi loạn bị những tên ăng ten chỉ điểm bị bắt hầu hết. Có kẻ vô biệt giam, có kẻ bị phân tán đi nơi khác, trong đó có anh bạn tôi, may mắn là anh còn được ở lại trại cũ

Trong thời gian bị biệt giam, hấn đã âm thầm giúp đỡ anh rất nhiều như: phần thức ăn, nước uống có nhiều hơn, lâu lâu lại có vài viên thuốc dầu dưới đáy chén cơm, nhất là những lời an ủi, cổ động tinh thần, giúp cho anh ta cố gắng chịu đựng.

Sau này khi được ra khỏi cảnh biệt giam, anh thú thật với tôi:

"Nếu không có hấn chắc tôi chết mất!"

Một nhóm người khác có âm mưu trốn trại. Không hiểu vì sao có một kẻ nào đó biết được báo cáo lên ban "quản giáo", một màn lưới vây bắt được giăng sẵn. Hấn tình cờ biết được, vội âm thầm nhờ anh bạn tôi thông báo cho nhóm người trên. Nhờ báo kịp thời, mẻ cá đã thoát nạn.

Một anh bạn khác của tôi, trong một lần thăm nuôi, không hiểu người nhà vô tình hay cố ý, đã lấy nhầm một tờ báo có nội dung "phản động" của nhóm phục quốc đang hoạt động ở ngoài để gói quà ăn. May mắn trong khi phụ kiểm soát thăm nuôi, hấn đã nhanh mắt đọc được, vội bỏ gói quà ra, miệng hô lớn:

"Gói quà này không đúng tiêu chuẩn, mất vệ sinh, giứt bỏ."

Anh bạn tiếc của nhìn hấn đầy căm tức. Tên cán bộ trực trại nhìn cách làm việc của hấn có vẻ hài lòng.

Tháng sau anh lại được thăm nuôi. Gặp gia đình, anh có than phiền món quà kỳ trước không hiểu ở nhà gửi thứ gì mà bị tên trật tự trại vất bỏ. Nghe anh ta nói vậy chị vợ thở phào nhẹ nhõm, và kể lại cho anh nghe về sự đại dột của mình. Nghe vợ nói, anh toát mồ hôi hột thầm cảm ơn.....anh trật tự viên. Nếu chẳng may tờ báo này lọt vào tay tội cán bộ, anh sẽ bị ghép vào tội chuyển tài liệu phản động vào trong trại, mạng sống của anh không biết sẽ ra sao!? Những việc làm âm thầm của hấn, ít ai biết được. Kẻ mang ơn muốn gặp hấn để nói một tiếng cảm ơn nhưng hấn luôn lẩn tránh. Không phải hấn không muốn tiếp xúc với họ, có lẽ vì hấn không muốn họ bị anh em hiểu lầm.

Gần sáu năm sau tôi được tha. Vì cuộc sống khó khăn, vì công việc làm ăn vất vả, tôi hầu như không còn suy nghĩ đến hắn. Thấm thoát tôi ra khỏi tù cũng được hơn một năm, công việc làm ăn của tôi hiện thời là bán thuốc tây lậu, nguy hiểm nhưng có ăn. Một hôm tôi mua được một thùng thuốc, tính ra cũng lời được một phần ba, sau khi trả tiền, tôi tới địa điểm đã hẹn trước để nhận hàng. Người giao hàng lại là.....hắn. Gặp nhau đột ngột tôi và hắn cùng ngỡ ngàng. Sau vài giây phút im lặng, chúng tôi ôm chầm lấy nhau mừng mừng, tủi tủi, rồi cùng kéo nhau ra quán cà phê tâm sự.

-"Cuộc sống của anh hiện giờ thế nào rồi? Tốt đẹp chứ?"Tôi mở đầu.

Hắn cầm muống ngoáy ngoáy mấy cục đá trong ly cà phê. Giọng có vẻ buồn:

-"Tôi sống lang thang, không có chỗ ở cố định, nay ngủ ở nhà bạn hàng này, mai ngủ ở nhà bạn hàng kia. ăn thì cơm đường cháo chợ. Khi đi tù về, tôi có trở lại Nha Trang nơi quê vợ và cũng là nơi tôi phải trình diện. Vợ và con tôi đã vượt biên, hiện đang sống ở California, cha mẹ vợ tôi còn ở lại quê nhà. Anh còn nhớ ngày vợ tôi thăm nuôi cùng với anh không? Vợ tôi bị cú sốc nặng quá, nàng đã khóc quá nhiều, chán nản, đau đớn, cuối cùng nàng dắt con ra đi. Từ đó đến giờ tôi không hề nhận được một lá thư nào, hay bất cứ một tin tức nào về cuộc sống của hai mẹ con nàng bên xứ người. Tôi trở về lại Sài Gòn sống cuộc đời gió bụi này."

Tôi ướm thử:

"Hay là anh về sống với vợ chồng chúng tôi?"

Hắn cười cười:

-"Cám ơn lòng tốt của anh. Tôi sống như vậy để chịu hơn. Anh nên nhớ, đối với tội Cộng Sản vấn đề cư trú không phải là dễ đâu! Thân anh lo chưa xong còn bày đặt đèo bồng!

Hắn nói đúng. Gia đình tôi thường xuyên bị tên công an khu vực kêu lên, kêu xuống nhiều lần, hăm dọa, hù dọa đủ điều, mục đích là bắt ép tôi phải đi kinh tế mới, mặc dù gia đình chúng tôi đã ở đó lâu đời.

Chúng tôi lan man nói hết chuyện nọ đến chuyện kia, ngay cả đến chuyện tình tình ít giao thiệp, ít nói của hắn trong trại cải tạo.

Hắn cười gượng:

"Đã mang thân tù tội còn có gì nữa mà vui, mà nói nữa hả anh, ráng nhịn nhục mà sống cho qua ngày đoạ thán, hầu còn có ngày trở về với vợ con. Trong tù nên "im lặng là vàng", nói nhiều, nghe nhiều, đàn đúm nhiều không tốt đâu anh. Gia đình tôi: cha mẹ, anh em đều bị chôn vùi dưới đồng gạch vụn của trái hỏa tiễn 122 ly, con người tôi coi như đã chết từ đó!

"Xin lỗi, tôi đã gợi lại ký ức đau thương của anh!".

Từ đó, chúng tôi trở nên đôi bạn thân thiết. Hắn nhiệt tình giúp đỡ tôi trong công việc buôn bán làm ăn. Hàng nào hiếm, rẻ, có lời là hắn giao cho tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy áy ngại, khó xử khi tôi chia tiền lời cho hắn, Hắn không chịu nhận còn mắng tôi xối xả:

"Đàn ông con trai gì mà tánh như đàn bà con gái, anh phải lo cho vợ 2 con, còn tôi chỉ một thân một mình, ăn uống bao nhiêu".

Nhiều lúc thấy hắn buồn buồn, tôi gợi ý:

“Hay là anh kiếm cô nào giỏi, mang về nâng khăn sửa túi, chứ cơm đường cháo chợ như vậy hoài, trong lòng tôi cảm thấy xót xa làm sao ấy!”.

Hắn cười khà khà:

“Nâng ly sờ túi thì có chứ nâng khăn sửa túi gì!. Đừng có quân tử tàu nữa ông ơi!

Tuy nói cứng vậy, nhưng tôi cũng thấy hắn rơm rớm nước mắt. Hắn thương nhớ vợ con rất nhiều, lúc nào buồn lại lại lấy hình ra coi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc sống lây lất của hắn ngày càng mệt mỏi chán nản. Nỗi nhớ vợ con trong lòng hắn càng ngày càng ray rứt, hắn như muốn kiệt quệ. Tôi cũng không làm gì được hơn, chỉ lấy mắt ngó thương cảm.

Không hiểu trời xui đất khiến hay sao, chương trình HO được thông báo trên toàn Thế Giới, ngay cả các cơ quan nhà nước CS cũng kêu gọi những ai cải tạo trên 5 năm nộp hồ sơ đi Mỹ. Nghe được tin này hắn ôm chầm lấy tôi sung sướng la lớn:

“Chúng ta sống rồi, chúng ta sống rồi!”.

Thế là chúng tôi bỏ hết cả buôn bán, lo chuẩn bị giấy tờ cho vấn đề đi đứng. Hắn tức tốc bay về Nha Trang. Tiễn hắn ra bến xe tôi rất mừng, mừng cho tôi thì ít mà mừng cho hắn thì nhiều. Với tài lanh lẹ, khôn ngoan của hắn tôi nghĩ hắn có thể đi trước tôi.

Đúng thế, không những hắn lo giấy tờ đầy đủ ở địa phương, mà còn chạy ra Bắc. Hắn giựt được mảnh bằng HO.2. Đầu năm 1990, hắn rời Viet Nam đi Mỹ. Tiễn hắn ra phi trường, tôi là người vui nhất.

Qua năm 1992 gia đình tôi mới đặt chân tới Mỹ. Ra đón ở phi trường có hắn và người em bà con Sponsor cho tôi. Hắn lo cho tôi đủ mọi thứ: từ thuê nhà, lo chở đi làm giấy tờ, chở đi mấy cơ quan thiện nguyện xin đồ đạc cũ. Hắn nói:

“Đừng mắc cỡ hay tự ái gì hết, tạm thời xài ba cái đồ này, mai mốt đi làm có tiền tính sau.”

Tôi như cái máy, hắn bảo gì làm nấy. Ba cái công việc lẻ tẻ này hắn làm gọn ơ, ngon lành, vì hiện thời hắn đang làm worker trong sở xã-hội, lo vấn đề welfare cho người tỵ nạn. Tôi có hỏi hắn sao lại làm nghề này? Hắn chỉ nói cộc lốc:” Để giúp đỡ mọi người”.

Còn vấn đề vợ con của hắn, tôi nóng lòng muốn biết, thì hắn lại ỡm ờ không nói rõ ràng. Nói tóm lại hắn chưa sống chung với vợ con, nghĩa là vẫn còn ở...một mình.

Có lần, tôi không thể chịu nổi thái độ lơ mơ này, bèn đến sờ làm của hắn, đợi hắn ra về, đón đường hỏi cho ra lẽ:.

“Hôm nay anh phải nói rõ ràng cho tôi biết, chứ tôi ăn ngủ không yên”.

Hắn kéo tôi vào xe, từ từ giải thích:

“Qua đây, được bữa trước bữa sau là tôi vội tức tốc đi kiếm vợ con liền. Lần theo địa chỉ của cha mẹ vợ đưa, tôi kiếm ra chỗ ở một cách dễ dàng, tính đến gõ cửa, muốn tạo cho nàng một sự bất ngờ, nhưng kịp suy nghĩ lại. Tôi tự hỏi là có nên làm như vậy không? Cuộc sống của nàng có thay đổi gì không? Nàng có lập gia đình khác không? Nàng có chấp nhận sự đối diện quá đột ngột này không? Chắc phải có chuyện gì không ổn đây! Tại sao mấy năm qua nàng không hề viết cho tôi một lá thư, hay là nàng còn giận tôi? Nghĩ thế, tôi đứng ở chỗ xa xa chờ

đợi. Chẳng bao lâu vợ con tôi đi ra, lên xe rồ máy lái đi. Vợ tôi không thay đổi bao nhiêu, chỉ con trai tôi thay đổi quá nhiều, nó cao lớn quá! Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày chúa nhật, chắc nàng đi nhà thờ, tôi hỏi đường tới nhà thờ gần nhất, quả nhiên trời không phụ lòng người, tôi thấy hai mẹ con nàng trong nhà thờ.

Từ đó Chủ nhật nào tôi cũng đi nhà thờ để nhìn ngắm hai mẹ con. Cũng hơn một năm rồi cứ thế, tôi không giải quyết được gì.

Nghe hẳn diễm giải, tôi cứ tức anh ách, và đề nghị:

“Hay là anh để tôi nói thẳng với chị ấy xem sao, biết đâu lại có kết quả tốt”..

Hẳn vội vã khua tay:

“Nàng không tin đâu, phải có cơ hội mới được, tính nàng tự ái cao, cương trực, không thể chấp nhận một thằng chồng làm "Ăng ten" như tôi đâu!”

Một lần sáng Chủ Nhật, tôi đến cái nhà thờ hẳn kể tìm gặp hẳn, lảng lảng đứng bên hẳn. Thấy cách hẳn dấu mình trong đám đông nhìn người vợ cũ, thật muốn đứt ruột. Hẳn nói đúng. Không thể đột ngột được. Phải chờ dịp nào đó.

Ngày tháng sau đó, vợ chồng con cái tôi lo đi học chữ, học nghề. Tôi kiếm được một việc làm trong ngân hàng, thi giờ rảnh tôi cùng vài người quen mở lớp dạy kèm toán, luyện thi SAT.

Một ngày nọ, tôi thấy một em trai đang đứng lảng vảng trước cửa lớp, như đang trông ngóng chờ người nhà đến đón về, trong khi các em khác đã ra về gần hết. Tôi ra đứng cạnh em, chờ cho đến khi người nhà của em tới đón, tôi mới ra về.

Từ xa, bóng dáng một thiếu phụ đang đi tới, tiến về phía chúng tôi. Vừa thấy thiếu phụ trái tim tôi như muốn ngừng đập, mắt tôi mở trừng trừng. Không thể nào nhầm lẫn được, người thiếu phụ đó chính là vợ hẳn, vợ người bạn thân nhất của tôi. Thiếu phụ tới gần nắm tay con nói sorry, cúi đầu cảm ơn tôi, xin phép thầy đưa cháu về. Tôi chưa kịp định thần, chưa nói được câu gì thì hai người đã đi xa. Sự gặp gỡ tình cờ này tôi nhất định không báo cho hẳn biết.

Buổi dạy học hôm nay, tôi cảm thấy trong người nao nao, hồi hộp lạ thường, mong sao cho mau đến giờ tan học. Sau giờ học, tôi lân la đến gần cậu trẻ làm quen:

Chào con. Hôm nay mẹ con lại đến đón nữa phải không? Gia đình không có ai phụ giúp sao?

“Nhà con không có ai hết, chỉ có hai mẹ con con không à”.

“Thế ba con đâu?”

“Ba con còn học tập cải tạo bên Việt Nam”.

“Thế, con có nhớ ba con không?”

“Con nhớ lắm chứ!” Vừa nói cậu ta vừa móc bóp lấy ra tấm hình đưa cho tôi coi. Hình chụp một anh chàng Đại úy Phi công đang ôm một đứa nhỏ 4 tuổi.

“Còn mẹ con. Mẹ con có khi nào nhắc đến ba con không ?

“ Dạ có, đôi lúc con nhìn thấy mẹ ngắm hình ba treo trên tường, khóc hoài.”

Cứ như thế, mỗi lần có giờ dạy học, tan lớp tôi lại trò chuyện với cậu nhỏ. Có lần tôi xin được gặp mẹ cháu để bàn về chuyện học hành liên quan đến bài làm của cháu.

Từ đó chúng tôi trở nên thân quen, nói năng không còn ngại ngùng như trước. Không thể chần chừ được nữa, lần sau gặp nàng tôi nhất quyết phải xin nàng cho một ít thì giờ để kể về câu chuyện của hấn, xem phản ứng của nàng ra sao..

Không ngờ, sự việc lại mang đến nhiều kết quả tốt đẹp. Trong câu chuyện tôi không trực tiếp chỉ về hấn mà mang hình ảnh của người bạn nào đó ra làm thí dụ. Tôi bắt đầu câu chuyện từ lúc ngày thăm nuôi, có lời mạt sát của một người tù nóng tính đối với một người bạn. Kể lại những việc làm tốt mà anh bạn đã từng giúp đỡ anh em. Kể lại những nỗi nhọc nhằn mà anh phải chịu đựng trong tù, những nỗi đau đớn nhất của anh ta là vợ anh, người đã từng đầu gối tay ấp với nhau trong suốt bao nhiêu năm trời, đã hiểu rõ tính tình của nhau, thế mà không chịu tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc, đã trách móc, bỏ rơi anh trong suốt nhiều năm qua. Còn anh ta thì lúc nào cũng nghĩ đến vợ con, lo lắng đến sự sống của vợ con bên xứ người. Tôi càng kể thiếu phụ càng khóc rấm rứt nhiều hơn. Nghe hết câu chuyện, thiếu phụ không nói gì, xin phép đứng dậy ra về.

Hai hôm sau, thiếu phụ đến đón con sớm hơn thường lệ, nàng trực tiếp đến gặp tôi hỏi và yêu cầu:

“Dạo này anh bạn của thầy thế nào, có khỏe không? Đã lấy vợ khác chưa? Thầy có thể sắp xếp cho tôi gặp mặt anh bạn của thầy được không?”

Nghe thiếu phụ yêu cầu, tôi sung sướng như muốn điên lên.

Hôm nay là ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ truyền thống của dân tộc Hoa-Kỳ, ngày đền tạ trời đất và con người. Nhân dịp này, tôi cũng mời vài người bạn đến để chung vui với gia đình chúng tôi. Một người là bạn tù cũ, và người kia là hấn. Người bạn tù là người đã từng mạt sát hấn trong lần cùng thăm nuôi trước kia, mấy năm nay anh đã bị lương tâm dày vò cắn rứt vì lời nói thiếu suy nghĩ của mình. Nay anh muốn tới đây để nói một lời xin lỗi, cùng cảm tạ người đã âm thầm giúp đỡ anh. Hấn cảm thấy sung sướng, sung sướng vì ít ra cũng có người hiểu mình. Còn tôi cũng nói lời cảm ơn hấn đã giúp đỡ, dẫn giết tôi trong vấn đề buôn bán trong lúc thời buổi khó khăn. Nghe tôi nói hấn cười lớn. Vừa lúc ấy vợ con hấn cũng từ trong buồng bên cạnh bước ra tiến tới bên bàn ăn và họ nhận ra nhau.

Sau giây phút xúc động, người vợ ôn tồn nói với tôi:

“Tôi rất cảm ơn lòng nhiệt thành của anh đã giúp vợ chồng chúng tôi có ngày đoàn tụ hôm nay.”

Thật là một cuộc đoàn tụ đầy bất ngờ và xúc động. Chắc hấn không thể nào ngờ tới được. Tôi háy mắt nhìn hấn. Trông hấn bây giờ thiệt tội nghiệp: ngõ ngang, lúng túng như một đứa trẻ con.

DƯƠNG THỊNH

Share Lại Người Lính Già TQLC.

Nguồn: <https://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2024/10/tam-long-cua-nguoi-tu-duong-thinh.html>

www.vietnamvanhien.org

